

Số: 901 /TCT-DNNN
V/v: Kế khai nộp thuế.

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2006

Kính gửi: - Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 15/CV-BTTP ngày 26/1/2006 của Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh v/v thực hiện kê khai thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Mục V, Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu quy định: "Các đơn vị sự nghiệp có các hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ có trách nhiệm đăng ký kê khai và nộp các loại thuế và các khoản nộp khác (nếu có); được hưởng các chế độ về miễn giảm thuế theo quy định của Luật thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Trường hợp có nhiều hoạt động sản xuất, dịch vụ khác nhau, trong thực tế khó hạch toán riêng, để xác định mức thuế phải nộp của từng loại thuế theo quy định, đơn vị phải báo cáo với cơ quan thuế địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở. Cơ quan thuế địa phương thẩm tra có văn bản báo cáo Tổng cục Thuế để xác định mức thuế phải nộp cho các hoạt động dịch vụ của đơn vị."

- Điểm 9 mục II phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định:

"Đối với các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì các đơn vị này phải đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo Luật định. Trường hợp đơn vị không hạch toán và không xác định được riêng chi phí, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế thì thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định căn cứ vào doanh thu và tỷ lệ (%) GTGT và tỷ lệ (%) thu nhập doanh nghiệp tính trên doanh thu do cơ quan thuế xác định để kê khai, nộp thuế".

Căn cứ các quy định trên, Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải có trách nhiệm kê khai nộp các loại thuế theo quy định. Trường hợp Bảo tàng không xác định được riêng chi phí, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế thì đề nghị Bảo tàng báo cáo với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh để Cục thuế TP. Hồ Chí Minh thẩm tra và báo cáo với Tổng cục Thuế xem xét giải quyết cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời đề Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

LA

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN (2b).5

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Thị Cúc